



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ กาแฟดำ</p>	<p><b>นโยบายไม่รับของขวัญปีใหม่</b> -เสนอบทความ กล่าวถึงนโยบาย "ไม่รับของขวัญ" ช่วงปีใหม่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ ไม่ให้เกิดการเรียกรับเงินเพื่อซื้อของขวัญให้หัวหน้างาน ซึ่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงเช่น สธ. ก.การคลัง ก.พลังงาน มีประกาศอย่างเป็นทางการ รวมถึงบริษัทเอกชนบางแห่งชูนโยบายเป็น "เปลี่ยนของขวัญเป็นการทำบุญร่วมกัน" ถือว่าเป็นแนวโน้มใหม่ที่น่ายินดี เพียงแต่หวังว่าจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของ "กระแส" ชั่วครั้งชั่วคราว</p>
<p>ไทยโพสต์ ข่าวสด ไทยรัฐ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>7 วันอันตราย</b> -เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และกล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ ศปถ. โดยกรม ปก. บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะในช่วงการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2560-3 ม.ค. 2561 มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทั้งด้านคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม โดยบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยง ทั้งขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพิ่มความเข้มข้นการจัดตั้งจุดตรวจด่านชุมชน จุดสกัด และจุดบริการทั้งเส้นทางสายหลักและสายรอง ควบคู่กับการบริหารจัดการจราจร โดยช่วงต้น เน้นดูแลถนนสายหลักที่ออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ช่วงกลาง เน้นดูแลถนนสายรอง เส้นทางมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล/หมู่บ้าน ส่วนช่วงท้าย เน้นดูแลถนนสายหลักที่มุ่งสู่ กทม.และจังหวัดใหญ่ในภูมิภาค ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามหลัก "4 ห้าม 2 ต้อง" ได้แก่ ห้ามเร็ว ห้ามเมา ห้ามโทร ห้ามง่วง ต้องสวมหมวกนิรภัย และต้องคาดเข็มขัดนิรภัย</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ได้เตรียมพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยขยายคู่สาย 1669 เป็น 300 คู่สายทั่วประเทศ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้รับการดูแลรักษาที่รพท.ที่ไกลที่สุด โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ตามโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่ ที่ผ่านมาพบว่าผู้รับบริการกว่าร้อยละ 60 ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ดังนั้นหากเจ็บป่วยฉุกเฉิน ขอให้โทร.แจ้ง 1669 เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลเบื้องต้น และประเมินว่าเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติหรือไม่ โดยให้สพฉ.เร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาการที่เข้าเกณฑ์วิกฤติฉุกเฉิน สำหรับการมารับบริการนอกเวลาราชการ ขอให้เป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินจริง ๆ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤติอย่างรวดเร็ว หากมีข้อร้องเรียนหรืออุทธรณ์เรื่องสิทธิ์ สอบถามได้ที่ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ โทร. 0-2872-1669</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีใหม่</b> -เสนอ จม.จากคุณ มานพ ลาตปลาเค้า ระบุว่า ไม่เห็นด้วยที่ นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สนง.คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้สัมภาษณ์เรื่องมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า 1.จะทำหนังสือถึงคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชุด เฝ้าระวังการขายในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และคนเมา 2.ควบคุมไม่ให้มีการขายนอกเวลา 3.ให้จนท.เข้มงวดตรวจตราสถานที่ห้ามขายห้ามดื่ม เช่น โรงเรียน และ 4.ควบคุมการโฆษณาการจัดโปรโมชั่นต่างๆ โดยเฉพาะการจัดลานเบียร์ ซึ่งจะไปทำลายบรรยากาศการเฉลิมฉลองของคนไทย โดยเฉพาะในช่วงวันคริสต์มาส หรือปีใหม่ หากเกรงว่าจะทำให้คนเมาแล้วไปขับรถชนผู้อื่นบาดเจ็บ ภาครัฐน่าจะเพิ่มโทษดื่มสุราแล้วขับในช่วงเทศกาล หรือถ้าถูกดำเนินคดีมาแล้วขับซ้ำซาก ก็ปรับโทษหนัก รวมถึงขึ้นแบล็กลิสต์เพื่อให้บริษัทประกันภัยเพิ่มค่าเบี้ยประกัน และควรดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ขับชี่ยานพาหนะรับจ้างหรือขนส่งแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจ "ก้าว" โครงการก้าวคนละก้าว โพสต์ข้อความหลังสิ้นสุดโครงการว่า แม้ว่าการวิ่งจะจบลง แต่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รพ.ทุกคนยังคงทำงานหนักเหมือนเดิม จึงเป็นฮีโร่ที่ควรได้รับกำลังใจและคำยกย่องอย่างแท้จริง สำหรับการบริจาคเงินเข้าโครงการ สามารถทำได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561 โดยยอดบริจาควันที่ 28 ธ.ค. อยู่ที่ 1,250 ล้านบาท</p> <p>นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว มูลนิธิรพ.พระมงกุฎเกล้าจะเป็นผู้จัดสรรให้แก่รพ. โดยรพ.สุราษฎร์ธานี เครื่องมือขาดแคลน 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการเปิดตึกใหม่ ส่วนที่สองเป็นเครื่องมือแพทย์ชั้นสูง รวม 10 กว่ารายการ งบประมาณกว่า 90 ล้านบาท</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>แนวคิดสร้างสุขรับปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชวนคนไทยสร้างสุขให้ตนเองและคนรอบข้าง รับปีใหม่ 2561 ด้วยแนวคิด 5 สมาร์ท ประกอบด้วย Smart Health : ดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง Smart Think : คิดบวก มองโลกในแง่ดี Smart Work : ภูมิใจในหน้าที่ ทำให้ดีที่สุด Smart Family : จัดสรรเวลา สำหรับหน้าที่การงานและครอบครัวอย่างสมดุล และ Smart Society : ร่วมมือร่วมใจกันทำความดี ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม</p>
มติชน ทีวีช่อง 5	<p><b>ดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้อากาศหนาวเย็นขึ้น และมีฝนตกสลับกัน อาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันและเจ็บป่วยได้ง่าย โรคที่พบบ่อย คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ควรหมั่นดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวัน งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม ประุงอาหารให้สุกก่อนการบริโภค ดื่มน้ำสะอาด และกินผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา พบผู้เป็นลมหมดสติในห้องน้ำขณะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สแล้ว 5 ราย ใน จ.เชียงใหม่ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน ห้องน้ำไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี จึงควรดูว่าเป็นเครื่องที่ได้รับรอง มอก. ห้องน้ำต้องมีช่องระบายอากาศ หรือมีพัดลมระบายอากาศ ซึ่งต้องเปิดทุกครั้งที่อาบน้ำ หากจำเป็นควรเปิดประตูไว้ในขณะอาบน้ำเพื่อให้ระบายอากาศได้</p>
เดลินิวส์	<p><b>คุมเข้มจัดฟันเถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นชอบให้ออกคำสั่ง คคบ. กำหนดห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น โดยปรับปรุงคำสั่งเดิมที่ควบคุมเฉพาะสินค้าประเภทลวดดัดฟันแฟชั่น ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งนี้ หากตรวจพบว่ามีการให้บริการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>เพิ่มมูลค่าสมุนไพรส่งออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 สนช.จะร่วมผลักดันอุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพของประเทศไทย ยกกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้สมุนไพรไทยปรับสู่การเป็นยาสามัญแผนปัจจุบัน เพื่อให้สามารถส่งออกในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น โดยจะทำงานร่วมกับสธ.และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งการยกระดับและเพิ่มบัญชีสมุนไพร ลดการนำเข้ายาสมุนไพรจากต่างประเทศในโรคสำคัญที่มีความต้องการสูง การเพิ่มมูลค่ายาสมุนไพร จากงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และผลักดันให้ยาสมุนไพรเป็นที่นิยมของผู้ป่วยหรือผู้บริโภค รวมถึงร่วมผลักดันงานวิจัยจากสมุนไพรเพื่อป้องกันโรคและความเสี่ยงเกิดโรค</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>พัฒนาการเด็ก</b></p> <p>-เสนอบทความ ผ.ศ. พญ.ปราณี เมืองน้อย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำพ่อแม่ช่วยลูกในการตั้งเป้าหมายวันปีใหม่ ปลุกฝัง Executive Function ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ นอกเหนือจาก IQ และ EQ ซึ่งต้องทำตั้งแต่แรกเกิดต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>ด้าน นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำการสอนลูกเรื่องการใช้ออกาส</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เทศกาล ว่า พ่อแม่ควรใช้โอกาสนี้สอนให้ลูกรู้ถึงคุณค่าของการให้และอาจชวนลูกทบทวนตัวเอง เด็กโตที่เขียนหนังสือได้แล้ว อาจทำแบบสอบถามที่มีคำถามให้ลูกได้ฝึกคิด และเล่าเรื่องราวในปีที่ผ่านมาของพ่อแม่ เพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น สำหรับเด็กเล็กที่ยังเขียนหนังสือไม่ได้ ใช้วิธีพูดคุยด้วยคำถามง่ายๆ แทน ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนจะได้มีเวลาหยุดทบทวนตัวเอง และเป็นการฝึกทักษะการคิดและพัฒนาการสื่อสารของเด็กด้วย</p>
มติชน	<p><b>ประธานสถาบันวัคซีนฯ คนใหม่</b> -เสนอข่าว กรม.เห็นชอบการแต่งตั้ง นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ เป็น ประธานสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และเห็นชอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 รายในคราวเดียวกันตามการเสนอของ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch